

สบู่วิภาดาพัฒนาสินค้าใหม่ขนาด 25 กรัมชื่อ 6 แกรม

1 ก้อนฟรี



สบู่วิภาดาพัฒนาสินค้าใหม่ขนาด 25 กรัมชื่อ 6 แกรม 1 ก้อนฟรี จัดแพ็คเกจเพิ่มทางเลือก 3 สูตรยอดนิยมนรวมอยู่ในกล่องเดียวกัน

วีเอส 09 ออริจินอล เอิร์ธ เร่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนาสบู่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน ออกสินค้าใหม่ขนาด 25 กรัมชื่อ 6 ก้อนแถม 1 ก้อน มีให้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งสบู่ส้ม มะขาม นมข้าว กลูต้า แครอท และมะเขือเทศ

นางสิริจัทธ หาญวราภิตต์ กรรมการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท วีเอส 09 ออริจินอล เอิร์ธ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่ผสมสมุนไพรแบรนด์ “วิภาดา” เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้มีร่องรอยสินค้าใหม่ “สบู่วิภาดากลิ่นส้ม” ที่มีส่วนผสมของวิตามินซีและอี ขนาดพิเศษ ขนาด 25 กรัมในแพ็คเกจเดียวกันจำนวน 7 ก้อน ในราคาเพียง 49 บาท เพื่อต้องการให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการใช้งาน สามารถแบ่งใช้ได้ปริมาณที่ต้องการและพกพาสำหรับใช้ในการเดินทางได้ ซึ่งได้นำสินค้าดังกล่าวทดลองตลาดมาตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2562 ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงได้เดินหน้าพัฒนาสบู่กลิ่นอื่น ๆ ตามมา โดยเน้นสบู่สมุนไพรที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า

สำหรับสบู่ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาแพ็คเกจจิ้งให้มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายขึ้นนั้น มีความพิเศษตรงที่ในแต่ละกล่องนั้น นอกจากจะมี 6 ก้อนแถมฟรีอีก 1 ก้อนรวมกันเป็น 7 ก้อนแล้ว ในแต่ละกล่องยังมีให้เลือกใช้ได้ถึง 3 สูตรด้วยกัน โดยในรูปแบบแรกประกอบไปด้วย 1.สูตรมะขาม วิตามินอี 2.สูตรวิตามินซีและอี 3.สูตรนมข้าว กลูต้าไธโอน โดยทั้ง 3 สูตรนี้ช่วยปรับสภาพผิวให้เนียนนุ่มขจัดคราบ กลิ่นเหม็นอับได้ดี ช่วยทำให้ผิวเปล่งปลั่งกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่แห้งกร้าน ทั้งสามสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพผิวให้ดูดี

นอกจากนี้แล้วยังมีสูตรกลูต้าวิตามินอี ช่วยให้แลดูผิวกระจ่างใส ไม่แห้งตึง เนียนนุ่ม กลูต้าไธโอน ช่วยปรับสภาพผิว ให้แลดูกระจ่างใส และภายในกล่องนี้ยังมีสบู่แคโรทีนผสมคอลลาเจน และสบู่มะเขือเทศผสมคอลลาเจนให้เลือกใช้ในกล่องเดียวกัน รวมทั้งหมด 3 สูตรที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าและผิวกายให้เนียนนุ่ม ผิวสุขภาพดี กระจ่างใส

สำหรับผู้สนใจสบู่วิภาดาหาซื้อได้ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น แฟมิลีมาร์ท, 108 SHOP, LAWSON 108 ห้างสรรพสินค้า ท็อปส์ มาร์เก็ต และตัวแทนจำหน่ายของสบู่วิภาดาทั่วประเทศ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สบู่ และต้องการผลิตสบู่เพื่อทำแบรนด์ของตนเอง หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายสอบถามได้ที่ Call Center 098-865-1180 หรือ www.soap-vipada.com และ www.facebook.com/soapvipada ID LINE : soapvipada Instagram : soapvipada_soap

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พีอาร์บูม จำกัด คุณมนัสวิน สิงหา 091-549-3542